



# ปปท.สอบทุจริตซื้อผ้าห่มคนจน

“ป.ป.ท.”เดินทางตรวจสอบขบวนการ  
โอนเงินคนจน พร้อมขยายผลสอบ  
“ศูนย์คนไร้ที่พึ่งสิงห์บุรี” พบจัดซื้อผ้า  
ห่มกันหนาว ส่อทุจริตซื้อแพง-ไร้คุณ  
ภาพ-เบียดยุย-สืตก

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.61 พ.ท.กรทิพย์  
ดาโรจน์ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
(ป.ป.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางคณะ  
ทำงานชุดปฏิบัติการ กองอำนวยการ  
ต่อต้านการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ท. ได้  
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการใช้จ่ายเงิน  
อุดหนุนประเภทสงเคราะห์ที่มีรายได้น้อย  
และไร้ที่พึ่งของศูนย์คุ้มครองคน  
ไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี ในกรณีการจัด  
ซื้อผ้าห่มกันหนาว เพื่อแจกผู้สูงอายุซึ่ง  
ปรากฏตามฎีกาเบิกจ่ายพบว่าในเดือน  
ก.พ. 60 ทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  
จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว  
โดยวิธีตกลงราคาในวงเงินงบประมาณ  
200,000 บาท สำหรับจัดซื้อผ้าห่ม จํานวน  
500 ผืน ซึ่งระบุเหตุผลในการ  
จัดซื้อว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  
พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้สูงอายุประสพ  
ภัยหนาว

พ.ท.กรทิพย์ กล่าวต่อว่า จากการ  
ตรวจสอบปรากฏข้อมูลว่าในการจัด  
หาผ้าห่มนั้นไม่มีความจำเป็น อีกทั้งได้

เทศบาลธกษ (ปก.) คือความกว้างไม่  
น้อยกว่า 145 เซนติเมตร ความยาวไม่  
น้อยกว่า 195 เซนติเมตร น้ำหนักไม่  
น้อยกว่า 1,100 กรัม และมีราคากลาง  
ไม่เกินผืนละ 240 บาท รวมทั้งตรวจพบ  
ข้อมูลว่า ในปีงบประมาณ 2558 กรม  
พัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดซื้อผ้าห่ม  
กันหนาว โดยกำหนดขนาดผ้าห่มที่จัด  
ซื้อให้มีความยาวไม่น้อยกว่า 145 เซนติ  
เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 195 เซนติ  
เมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,100 กรัม  
โดยอ้างอิงประกาศของหน่วยงานที่เคย  
จัดซื้อและราคา ต่อผืนไม่เกิน 240 บาท  
เมื่อนำข้อมูลดังกล่าวใช้ประกอบการ  
ตรวจสอบการจัดซื้อผ้าห่มของศูนย์คุ้มครอง  
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี และสิ่งที่  
ปรากฏลำดับแรก คือจัดซื้อผ้าห่มที่ราคา  
ผืนละ 400 บาท ซึ่งเกินกว่าราคาที่กรม  
พัฒนาสังคมและสวัสดิการเคยจัดซื้อ ซึ่ง  
เมื่อตรวจสอบสลิปลงไปถึงคุณภาพของผ้า  
ห่มพบว่าบางรายใช้งานได้เพียงครั้งเดียว  
เกิดการชำรุด และไม่สามารถใช้ได้อีก  
บางรายใช้มาเป็นเวลา 1 ปี เมื่อนำไป  
ซักสีผ้าตกและเนื้อผ้ามีลักษณะเบียดยุย  
และบางรายที่ได้รับผ้าห่มมาแล้วไม่ได้นำ  
ไปใช้ เนื่องจากได้รับทราบข่าว อากาศไม่  
หนาว จึงไม่ความจำเป็นต้องใช้ อีกทั้งได้  
รับแจกมาแล้วหลายครั้งจากหน่วยงาน  
อื่น จึงเก็บไว้ไม่ได้มีการนำมาใช้งาน

พ.ท.กรทิพย์ กล่าวอีกว่า จากการ  
ตรวจสอบเบื้องต้น เมื่อนำผ้าห่มมาชั่ง  
น้ำหนัก พบว่า มีน้ำหนักไม่ถึง 1,100  
กรัม บางคนได้รับผ้าห่มที่มีขนาดกว้างไม่  
เป็นไปตามคุณลักษณะที่ศูนย์คุ้มครอง  
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี ระบุในรายละเอียด  
การจัดซื้อคือ ความกว้างไม่ถึง 180  
เซนติเมตร อีกทั้งน้ำหนักไม่ถึง 1,100 กรัม  
ตามที่กำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ โดย  
ผู้มีรายชื่อรับการสงเคราะห์ ตำบลบ้าน  
แป่ง อำเภอพรหมบุรี ยืนยันว่าผ้าห่มที่

นำมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนั้นเป็น ผ้า  
ห่มที่ได้รับการสงเคราะห์จากศูนย์คุ้มครอง  
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี ในปีงบประมาณ  
2560 นอกจากนี้ยังมีข้อมูล  
เพิ่มเติมจากการตรวจสอบพบว่าผ้าห่ม  
ในลักษณะเดียวกันได้มีการแจกจ่ายให้  
ชาวบ้านในปีงบประมาณ 2561 อีกด้วย

“ผมได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการตรวจ  
สอบสลิปลงไปถึงรายละเอียดการจัดซื้อผ้า  
ห่ม ในปีงบประมาณ 2561 ด้วย อีกทั้ง  
ยังพบข้อมูลเรื่องการขอจัดซื้อเพราะจาก  
การสอบถามชาวบ้าน ที่มีชื่อรับผ้าห่ม  
กันหนาว 2 ครั้ง แต่ได้รับจริงเพียง 1  
ครั้ง รวมถึงดำเนินการตรวจสอบการยื่น  
ชำระภาษีของผู้ประกอบการที่เป็นคู่  
สัญญากับศูนย์คุ้มครองฯ เพื่อเชื่อมโยง  
พฤติกรรมต่างๆ ต่อไป”

ต่อหน้า ▶ 12

## ■ ปปท. ต่อจากหน้า 1

จัดหาผ้าห่มที่มีปริมาณน้ำหนักกรมมาก  
กว่าปกติ จึงทำให้ราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น  
เป็นคณะทำงานฯ จึงได้ตรวจสอบกรณี  
ดังกล่าวเพิ่มเติม และพบว่าในการจัดซื้อ  
ผ้าห่มที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการจัดซื้อ  
นั้น จะกำหนดขนาดและราคาไว้โดยอ้างอิง  
ตามประกาศของกรมป้องกันและบรร